



เติมน้ำชา

ตั้งโจทย์-ตอบโจทย์

ชวงที่มีการยึดอำนาจใหม่ๆ มีเสียงเตือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังกระหึ่มว่า อย่าให้การรัฐประหารเสียของหรือเสียเปล่า

อย่าให้เหมือน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก่อนจะเปลี่ยนเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

ที่ยึดอำนาจรัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร” แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้

ทั้งยังยกบทเรียนในอดีต และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ คสช. นำไปขบคิดและพิจารณาดำเนินการมากมาย

บทเรียนหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ย่อช้าร้อยอดีตคือ ไม่กลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ยึดอำนาจรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เพื่อตัวเอง

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี และยังคงสถานะหัวหน้า คสช.ไว้เหมือนเดิม

ทั้งยังกำหนดอำนาจและหน้าที่พิเศษของ คสช.ไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

ผิดกับสมัย คมช.ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ที่ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี และภายหลังเกษียณราชการ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยังเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรี ภายใต้การกำกับของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

การรัฐประหารครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จใน “แม่ข่าย 5 สาย” ได้แก่ คสช. คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นหนึ่งเดียว ไม่ให้การรัฐประหารเสียของ และสามารถปฏิรูปประเทศได้ตามเป้าหมาย

หลังการยึดอำนาจผ่านมาแล้ว 7 เดือน เสียงเตือนและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ก็ยังคงอยู่ และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิฯ 18 คณะ ก็มีประเด็นมากมาย

“เทียนฉาย กิระนันท์” ประธาน สปช. สรุปว่า ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ สปช.ส่งให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีกว่า 700 ประเด็น

เรียกว่า โอเคียฟงกระฉูด

ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เสนอความคิดเห็น และข้อสรุปจากเวทีต่างๆ ที่จะมีการเปิดรับฟังกันต่อไป รวมทั้งประเด็นของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เสนอความคิดเห็น

แค่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญก็ปวดหัวแล้ว ที่จะหยิบยกข้อเสนอต่างๆ มาพิจารณา

เว้นแต่ว่า เป็นการรับฟัง เพื่อไม่ให้ถูกโจมตีว่า ไม่ฟังใคร หรือป้องกันไม่ถูกกล่าวหาว่า มีพิมพ์เขียวและล็อกเป้าไว้เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่พูดถึงกันมากคือ การปฏิรูปการเมือง

ประเด็นแรงๆ ที่นำเสนอ ย่อมมีเป้าหมายชัดเจนคือ พรรคเพื่อไทยต้องไม่กลับมามีบทบาททางการเมืองอีก หรือไม่ให้ตายไปจากการเมือง

แต่หลายคนยังเชื่อว่า ถึงรัฐธรรมนูญจะเขียนออกมาอย่างไร พรรคเพื่อไทยก็ยังคงได้รับเลือกตั้งเข้ามาจำนวนมากเหมือนเดิม เพราะคนส่วนใหญ่ยังศรัทธา “ทักษิณ ชินวัตร” และ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

กรุงเทพโพลล์สำรวจคะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย เมื่อกลางเดือนธันวาคม พบว่า คะแนนนิยมของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ยังเหนือ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”

ส่วนอีสานโพล สำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนที่สาน 2557” พบว่า คะแนนของ “ทักษิณ ชินวัตร” ยังมากกว่า “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”

หากต้องการล้มพรรคเพื่อไทยจริง จึงไม่เรื่องง่ายที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจะตั้งโจทย์

ที่สำคัญคือ โจทย์ของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จะตอบโจทย์ประเทศไทยหรือไม่

หรือให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญตอบโจทย์ก่อน แล้วค่อยโชว์โอเคียฟงกันอีกครั้งในการเขียนกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับ

ทรงพร ศรีสุวรรณ